

Số: 358/TB-CTHADS

Phú Yên, ngày 9 tháng 5 năm 2016

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tại Hội nghị Sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016

Thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2016 của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, ngày 29/4/2016, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016, dưới sự chủ trì của Cục trưởng Hà Công Khánh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Tư Pháp, Nguyễn Tâm Hào; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng Ngân sách, Kế toán trưởng nghiệp vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đồng chí Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Sau khi nghe báo cáo Sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016; các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Cục trưởng Hà Công Khánh kết luận như sau:

#### I. Đánh giá chung

##### 1. Về những kết quả đã đạt được

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII về công tác tư pháp nói chung và công tác thi hành án dân sự nói riêng với quy định giảm bớt một phần áp lực về chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự; kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng cơ bản đã lấy lại được đà tăng trưởng, song đối với công tác thi hành án dân sự dự báo vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức. Do vậy, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã chủ động bám sát Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2016, chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao tiếp tục nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả bước đầu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, đó là: Việc ra quyết định thi hành án được kịp thời và đảm bảo theo quy định của pháp luật; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ tiếp tục được coi trọng, thực hiện ngày càng nhanh chóng, đúng quy trình, thủ tục; công tác phân loại án được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kết quả phân loại án tương đối chính xác, chưa phát hiện có trường hợp sai phạm xảy ra; thực hiện tốt việc rà soát, đề nghị xét miễn giảm đối với án đủ điều kiện miễn, giảm theo quy định; công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng cao, kịp thời phát hiện những sai phạm để chấn chỉnh, khắc phục; công tác tổ chức cán bộ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, từ kiện toàn tổ chức bộ máy, đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; đảm bảo dân chủ, khách



quan; việc đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh được thực hiện đầy đủ .v.v.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù tỷ lệ việc và tiền đạt được chưa cao (việc 47%/72%, tiền 12%/33%), tỷ lệ giảm việc chuyển kỳ sau chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Nhưng nhìn tổng quan cho thấy, các kết quả đạt được thể hiện sự khởi sắc, tích cực, đây là kết quả tiền đề, cơ sở để các cơ quan Thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2016.

## **2. Một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân**

2.1. Tỷ lệ đạt được về tiền 12%/33%, rất thấp so với chỉ tiêu được giao; tỷ lệ giảm việc chuyển kỳ sau chưa đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra (tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2015).

2.2. Việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 tại một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt, thiếu sâu sát; công tác kiểm tra và tự kiểm tra chưa được coi trọng đúng mức; trong giải quyết công việc, một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa chủ động, chưa mạnh dạn đề xuất hướng giải quyết công việc được phân công.

2.3. Những vi phạm về chuyên môn, nghiệp vụ vẫn chưa được khắc phục triệt để, vẫn còn vi phạm xảy ra ở một số Chi cục.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên về khách quan là do: Các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng ít, nhưng lại có giá trị phải thi hành lớn, cần rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết dứt điểm vụ việc; việc xử lý tài sản thế chấp của một số vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chưa có hướng tháo gỡ hiệu quả. Nhiều vụ việc có giá trị phải thi hành lớn nhưng tài sản kê biên bán không được; tài sản thế chấp thường có giá trị thực thấp hơn số tiền phải thi hành án nên sau khi kê biên tài sản, bán đấu giá, phải giảm giá nhiều lần nhưng vẫn không có người đăng ký mua; ... Nhưng về chủ quan Ngành cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, chỉ rõ để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới như: Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt và kịp thời; chưa chú trọng công tác xây dựng và triển khai thực hiện đúng kế hoạch; đội ngũ công chức còn thiếu; một số ít còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm trong công tác còn hạn chế ...

## **II. Về nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016**

Để hoàn thành chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao năm 2016 thì 6 tháng cuối năm 2016, toàn Ngành cần tập trung thực hiện nghiêm túc, kịp thời những nội dung công việc sau:

1. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và cán bộ, công chức Ngành Thi hành án dân sự tỉnh; tăng cường các biện pháp nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên



quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân.

2. Chỉ đạo ra quyết định thi hành án đúng thời gian, nội dung quy định theo Điều 36 Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Điều 6 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 15/7/2015 của Chính phủ; việc xác minh điều kiện thi hành án phải kịp thời, đúng thời gian và nội dung theo Điều 44, 44a Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014; kiên quyết cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với những việc có điều kiện thi hành án nhưng đương sự không tự nguyện thi hành án và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, tránh trường hợp để đương sự khiếu nại.

3. Chủ động xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án chính xác có điều kiện và không có điều kiện thi hành, tránh chạy theo thành tích mà phân loại không chính xác, không có căn cứ pháp luật, thực hiện việc đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án lên Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự theo đúng quy định; tập trung nguồn lực, chỉ đạo Chấp hành viên giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là những vụ án có số tiền phải thi hành lớn, án trọng điểm, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và phân loại xử lý đơn thư. Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để khiếu nại đông người, vượt cấp, kéo dài, gây dư luận không tốt; đối với những quyết định giải quyết khiếu nại đúng toàn bộ hoặc đúng một phần theo nội dung đơn khiếu nại của đương sự, phải nghiêm túc tiến hành họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời khẩn trương tổ chức khắc phục các thiếu sót, vi phạm.

5. Tiếp tục rà soát, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xét miễn, giảm thi hành án đối với những trường hợp đủ điều kiện xét miễn, giảm theo quy định của pháp luật.

6. Đối với các Chi cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với các cơ quan, ngành có liên quan tại địa phương ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, tiến hành rà soát, phối hợp sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với pháp luật hiện hành. Riêng các đơn vị chưa ban hành quy chế phối hợp, khẩn trương, chủ động, chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan, xây dựng và ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương theo quy định.

7. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc Cục khẩn trương phối hợp với Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ thi hành án cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án trong toàn Ngành Thi hành án dân sự tỉnh.

8. Đối với các đơn vị, Đoàn Kiểm tra 500 của Tỉnh ủy chưa tiến hành kiểm tra, khẩn trương chuẩn bị các nội dung được kiểm tra, tăng cường việc tự kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ thi hành án để phục vụ tốt công tác kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 500 của Tỉnh ủy.

9. Chỉ đạo thu hồi các khoản tiền tạm ứng cưỡng chế thuộc trường hợp đương sự phải chịu; quyết toán các khoản tạm ứng cưỡng chế do Ngân sách chịu theo quy định.

Trên đây là kết luận của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị Sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016. Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo cục (b/c);
- Các Phòng chuyên môn (t/h);
- Chi cục THADS các huyện. TX, TP (t/h);
- Lưu: VT-CTHADS.



**Huỳnh Ngọc Thuận**